



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐-๒๗๒๗-๒๗๘๔ ต่อ. ๓๒๑

ที่... สฎ. ๐๐๓๓.๐๐๑/๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง... ขออนุญาตนำข้อมูลประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่บนเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล มีความประสงค์ขออนำข้อมูลประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

(นายวิสุทธิ สุขศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

วัน/เดือน/ปี : ๗ มกราคม ๒๕๖๗

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) :

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Link ภายนอก : (ถ้ามี) : FTP

หมายเหตุ (ถ้ามี) :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

Zhan

(นางสาวปณณช ฐ.รักษา)

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้อนุมัติรับรอง

อนุช

(นายศรุตยา สุทธิรักษ์)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

พรทิพย์ นุ่น

(นางสาวพรทิพย์ นุ่น)

ตำแหน่ง นักวิชากรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์การประเมินในการคัดเลือกเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ ฉบับลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการ
สาธารณสุข) ชำนาญการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ไปแล้วนั้น

บัดนี้ ตามมติคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและการคัดเลือกข้าราชการไปแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ
ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้พิจารณาคัดเลือกด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนรวมเฉลี่ยสูงสุด โดยได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๖๐๐๐ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเร็ด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

นางสาวปริดา สุขโข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)
ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๗๓๖๙ กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลิปะน้อย สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปฏิบัติราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหน้าเมือง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสมุย)

๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุข) ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ ๑๒๖๓๘๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมสร้างตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
พระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

นางสาวสุนิสา เลิศไกรย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่
๑๒๕๘๙๑ กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนิคมสร้างตนเอง
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การแต่งตั้ง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คือผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดของตำแหน่งที่สมัคร เป็นผู้ที่ได้สอบได้ลำดับที่ ๑ โดยการดำเนินการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๑๐/ว ๙๑๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และแนวทางการบริหารตำแหน่ง และผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องไปปฏิบัติงาน ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จึงมีสิทธิขอย้ายไปส่วนราชการอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจิรชาติ เรืองวัชรินทร์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ/พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน)